



Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo

Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận tư cách pháp nhân và cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, có hơn 26 triệu tín đồ chiếm trên 27% dân số cả nước. Đồng bào theo các tôn giáo chủ yếu là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, gắn bó với dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, sống “tốt đời đẹp đạo”.

Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào tôn giáo nhằm tăng cường niềm tin của đồng bào tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm cho hoạt động của các tôn giáo theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận; tăng cường đoàn kết đồng bào tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước; chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào tôn giáo phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Để thực hiện mục tiêu đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương

cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với cấp ủy các cấp

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác vận động đồng bào tôn giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, trong đó tập trung: Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



- Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào tôn giáo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Công tác vận động đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị chú trọng xây dựng mối quan hệ cởi mở, chân thành, thực tâm với chức sắc, chức việc, nhất là những người lãnh đạo, phụ trách tổ chức tôn giáo tại địa phương. Chủ động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với chức sắc, chức việc có vị trí, vai trò quan trọng trong giáo hội để tăng cường sự hiểu biết, tạo niềm tin cho tín đồ các tôn giáo hiểu, đồng tình, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, giữa đồng bào các tôn giáo khác nhau.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động đồng bào tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương; tăng cường trách nhiệm của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp theo hướng chuyên sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo, nhất là vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo gắn với việc xây dựng và phát huy vai trò của cốt cán trong tôn giáo làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới và với các tổ chức trong hệ thống

chính trị về việc thực hiện công tác vận động đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời chấn chỉnh những cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và sự bình đẳng của các tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2. Đối với chính quyền các cấp

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, chủ động hướng dẫn để chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo hiểu đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo và công tác tôn giáo, từ đó tự giác thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật liên quan đến tôn giáo; đồng thời chủ động, tích cực tham gia đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đa dạng hóa các hình thức, chủ động, kịp thời thông tin để nhân dân, nhất là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo hiểu rõ, tránh việc các tổ chức phản động, đối tượng lợi dụng tôn giáo đưa thông tin sai lệch lên các trang mạng xã hội làm cho nhân dân, nhất là đồng bào theo các tôn giáo hiểu sai và bị lôi kéo vào hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cơ quan chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trong nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các tổ chức phản động, đối tượng lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Chủ động thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội ở địa phương để chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tự giác, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã



Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm thực hiện chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo; tập hợp mọi tầng lớp nhân dân trong mặt trận chung, tạo thành lực lượng to lớn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo.

hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo. Chú trọng vận động, hướng dẫn, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong vận động đồng bào tôn giáo tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, cải cách hành chính, bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc, chức việc, tín đồ và tổ chức tôn giáo sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo pháp luật, hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Hướng dẫn để chức sắc, chức việc lãnh đạo, phụ trách tổ chức tôn giáo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức và quản lý các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ của tôn giáo và quy định của pháp luật. Thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các nhu cầu chính đáng, hợp pháp về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tổ chức tôn giáo; giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo thông qua vận động, thuyết phục để đồng bào tôn giáo hiểu và thấy được đúng, sai; phát huy tinh thần tự sửa chữa, khắc phục.

Chủ động tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ cởi mở, chân thành, thực tâm với các tổ chức, chức sắc, chức việc lãnh đạo, phụ trách tổ chức tôn giáo trên địa bàn, tạo niềm tin, đồng tình, gắn bó, đồng hành cùng chính quyền tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, xây dựng khối đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau.

- Vận động, hướng dẫn tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo hiểu đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng liên quan đến tôn giáo; phát huy ý thức tự giác, tự quản của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Chỉ đạo tổ chức rà soát tổng thể việc sử dụng đất đai có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức tôn giáo kê khai, đăng ký sử dụng đất và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo. Giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo về xây dựng và đất đai tôn giáo theo quy định pháp luật. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp tại địa phương.

- Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhất là thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục mầm non, dạy nghề, bảo trợ xã hội (như: thành lập các trung tâm bảo trợ xã hội, giúp người khó khăn, chăm sóc người bệnh, người già cô đơn, nuôi trẻ mồ côi; cơ sở dạy nghề; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở y tế...). Hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo nâng cao ý thức chủ động, tự giác thực hiện đúng pháp luật khi tham gia các hoạt động an sinh xã hội, không để vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dẫn tới phải xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo hiểu, tham gia vào các hoạt động đối ngoại tôn giáo phù hợp với



đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ động thông tin, tuyên truyền và tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tôn giáo tại Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo; phát huy tinh thần trách nhiệm của chức sắc, chức việc tôn giáo ở Việt Nam trong đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân tôn giáo có các hoạt động tích cực trong xã hội; đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo nâng cao tinh thần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, đồng bào theo các tôn giáo khác nhau. Xây dựng nếp sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu"; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước làng xã, thôn xóm văn hóa và gia đình văn hóa; treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ trong các dịp lễ trọng của tôn giáo và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước...; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, các gia đình khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, người

già cô đơn không nơi nương tựa; tham gia tích cực các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh người có công với Tổ quốc và dân tộc.

- Hướng dẫn và hỗ trợ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chủ động giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn trong nội bộ tôn giáo, phát huy vai trò, trách nhiệm của chức sắc, chức việc lãnh đạo, phụ trách các tổ chức tôn giáo trong nắm tình hình nội bộ, phòng ngừa và chủ động giải quyết khi có các vụ việc mâu thuẫn nội bộ xảy ra ngay từ khi mới nhen nhóm phát sinh; chủ động bảo vệ, đấu tranh trước sự lôi kéo, lợi dụng của các thế lực, đối tượng phản động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với tình hình, đặc điểm từng tôn giáo, từng địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của đồng bào tôn giáo; hướng dẫn tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tự nhận thức được trách nhiệm và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

- Chú trọng công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên là tín đồ tôn giáo, đồng thời lựa chọn, giới thiệu nguồn quần chúng tín đồ tôn giáo ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; xây dựng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo làm nòng cốt cho công tác vận động đồng bào tôn giáo; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội cho đồng bào tôn giáo; vận động tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia làm thành viên các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. ■

HD